









Nhị - thiên - đường

Phụ-từ lý-trung-hườn

Phẩm hệ người mà chơn-đương bát tức, thì ăn uống không điều, đại tiện không thiệt, hay sôi ruột và đau bụng, tay chơn bài hoại, sợ lạnh ưa nóng, hay chảy nước giải; hoặc sanh chứng rét, ấy là trung khí hư tồn; phải mua thuốc Phụ-từ Lý-trung này mà uống cho được năm mươi hườn, thì thấy công hiệu liền.

Cư gởi thơ cho nhà thuốc :

NHỊ-THIÊN-ĐUỜNG 47, rue de Canton, 47 CHOLON

N B. - Chư-tóa hãy nhớ trong mỗi thứ thuốc, bất luận là thứ nào đều có gởi theo một cái loa, để nói chứng bệnh và chỉ cách dùng rất là rành rẽ.

Dầu Nhị-Thiên-Đường

Khắp trong thiên hạ đều dùng dầu Nhị-Thiên-Đường. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có thể cứu người mau lẹ, không có thứ dầu nào sánh kịp, ấy là một thứ dầu chuyên trị bá chứng, công hiệu như thần.

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

KỶ THỨ NHỨT 1938

800.000 đồng chia làm 4 số-lẻ 200.000 vé mỗi vé một đồng

Table with 4 columns: SÉ-NHỊ THỨ NHỨT, XỔ TẠI HANOI, SÉ-NHỊ THỨ BA, XỔ TẠI HANOI. Rows show ticket numbers and prices for various draws.

NĂM SỐ LỚN chung cho bốn sê-ri Xổ tại HANOI Ng. v. 18 Juin 1938

Chỉ thấy các vé số trong bốn sê-ri, đầu đã có trúng trong 4 kỳ xổ các số nhỏ trước kia đi nữa cũng đừng đư ược xổ chung 5 số lớn ấy

COLLYRE VERT MOTAIS. Advertisement for eye medicine with text in French and Chinese characters.

Công-vân. Vi lời nghị quyết Tổng-Đốc Nam-kỳ, ngày 26 Février 1938. Đình cho M. Lâm-Túc...

PHARMACIE PRINCIPALE LOIRET. M. HEUMANN SAIGON. TU-NAM 1865. BA ĐÔI GIỮ ĐUNG. Includes an illustration of a person and text about medicine.



PHÂN HOÁ HỌC BIỀN KHÍ BA NGÔI SAO

Là một thứ phân mà Bê-hăng đã thí nghiệm lâu năm rồi đã trúng mi. Nhiều chỗ nhờ dùng phân BIỀN-KHÍ... mà được huê lợi tăng lên gấp đôi, mà mỗi mẫu lên 80, 90 tấn.

cho cây mía như: 12. Chất Đạm (Azote) 5. Chất Potasse 6. Chất Đường long hoàn 50. Chất Vôi. Trong phân Đ. K. ... có vài năm củ đất nạc tốt, ít phân thì khó bổ thêm vôi. ... Phân BIỀN-KHÍ 3 ngôi sao thì miạ trở nên thiệt tốt nước cho nhiều, và đòng tốt vì trong phân đó có cả chất phân...

Vô-Hiệp Tiểu-Thuyết N-183 Nữ-hiệp Hồng-nu-ơng-Tử. Hồi thứ ba mươi ba. An-oán đánh-gánh khi kết ược Gia-dinh vui vẻ lúc hờ hường...

Ti-ảnh bị Vân-trung-tiên đánh ngã ra chết giặc, lại một tên Thích-ma là Ti-la cầm gươm đứng đó. Bôu-dâu-sư-từ chêm vậy này gươm ra, Ti-ảnh kia bị đánh ngã hoàng hôn, y muốn đứng dậy trốn chạy, chẳng lẽ Bôu-dâu-sư-từ phong hồng gươm tới đó, Ti-ảnh bị chêm roi dẫu, còn ba tên Thích-ma nữa là Ti-sát-Ti-na Ti giai, đều nhẩy ra ngoài Tròn-địa môn chạy, chẳng đờ Hồng-nu-ơng-từ Xương-hiến và Bôu-dâu-sư-từ phong hồng gươm ra một lượt, ba tên...

miêu Thổ-địa) cũng chịu một số phận như (Giang-ma) lất cá, chông sống sót một người nào; bởi bọn kia toàn là ác-nhơn, lãnh nhựt toán làm sự ác-nghiệp, vì đạo trời có chủ báo ứng, nên bọn kia bị giết với nhau một lần. Hồng-nu-ơng-từ thấy bọn Giang-ma kia bị giết cả rồi, nằng lấy làm vui mừng hết sức vì nằng thể Bôu-dâu-sư-từ quan tâm tới mỗi đại-bại, rất có lòng phước cho nhơn dân ở địa-phương này, và là chủ nghĩa nằng tạo báo an...

dân, sự kết quả phi lòng nghĩa-hiệp: Lúc bấy giờ, Từ-thị của bọn Thích-ma nằng đó sống suốt, khỏe rồi đem mai phục ở chỗ náo. Hồng-nu-ơng-từ khiên Giả-nhĩ lấy ả hóa-cốt thân đon để tiến hóa hai chực cái Từ-thị ấy, (Giang-ma-kim-cang và người chĩa tên Thích-ma bị giết lại đó) bởi mấy người có nghề luyện kiếm, si nầy cũng có ả hóa-cốt đon để giết trong mình, họ lấy một chút thuốc Thanh-đơn bỏ trên mặt Từ-thị, thì Từ-thị ấy tiến hóa ra nước vàng một vũng, vì bọn Thích-ma bị cho tuyệt tích, đòng khô kinh động tới nhà môn khảm nghiêm Từ-thị khi ấy Giả-nhĩ lãnh mạng Hồng-cô-nu-ơng, đem Hóa-cốt đon bỏ trên mặt Từ-thị từ cái quả nhện trong khi đây lại bị chực Từ-thị hóa ra mười hai vũng nước vàng.

